



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวอรชุนมา ทวารธรรม์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๒๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๒๔)	กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวพัชราภรณ์ อามาตย์มนตรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๑)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวสุภาพร กรลักษณ)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปลัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอรชума ทาวรรณ์  
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๒๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคูณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับ การยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน ที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตเลขที่ ๕๕๑๑๒๓๔๕๐๕</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๖</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....                  .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอรชума ทาวรรณ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๒๔)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุที่มีแผลกดทับ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาเรื่องการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุมีแผลกดทับ ได้รับการส่งต่อจากหอผู้ป่วยหญิง  
 เข้าคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เนื่องจากแพทย์ต้องการให้ติดตามเยี่ยมที่บ้าน  
 ประวัติผู้ป่วย ผู้ป่วยหญิงไทย วัย ๗๖ ปี รูปร่างผอม นอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีแผลกดทับ  
 ระดับ ๒ - ๔ หลายจุด ประวัติ อัมพฤกษ์ครึ่งซีกข้างขวาจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์ล้ม ประมาณ ๑ ปี  
 ปฏิเสธโรคประจำตัว สถานภาพสมรส คู่ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ สิทธิการรักษา  
 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๕ ร่มเกล้า) ที่อยู่ปัจจุบัน อาศัยอยู่เพิงพัก  
 สร้างใหม่ (บริเวณที่รวมขยะ) ซอยกรุงเทพกรีฑา ๓๓ แยก ๔ - ๑ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  
 กรุงเทพมหานคร แพทย์ให้การรักษาโดยการให้ยา Clindamycin ๓๐๐ mg. รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด  
 วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ยา Paracetamol ๕๐๐ mg. รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด  
 เวลาปวด หรือมีไข้ Vitamin B complex รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน  
 และเย็น ยา Amoxicillin ๕๐๐ mg รับประทานครั้งละ ๒ เม็ด หลังอาหารเช้าและเย็น ๐.๙ % NSS ล้างแผล  
 เช้าและเย็น ผู้ป่วยได้รับการรักษาระหว่าง ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๕ ร่มเกล้า และโรงพยาบาล-  
 ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เรื่องแผลกดทับ ระดับ ๒ - ๔ บริเวณก้นกบ กลางหลัง และสะโพกทั้ง ๒ ข้าง  
 นอนโรงพยาบาลด้วยภาวะติดเชื้อที่แผลกดทับ หลังจากออกจากโรงพยาบาล แพทย์เจ้าของไข้ ส่งปรึกษา  
 ที่คลินิกผู้สูงอายุเพื่อปรึกษาภาวะ geriatric syndrome ผู้ป่วยมีภาวะพึ่งพิง ส่งเยี่ยมบ้าน ติดตาม  
 เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ลงเยี่ยมบ้านพร้อมนักสังคม-สงเคราะห์ โรงพยาบาล  
 ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ผู้ป่วยอยู่นอกพื้นที่เขตลาดกระบัง อยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ  
 ๓๐ กิโลเมตร พบว่าผู้ป่วยนอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รูปร่างผอม รับประทานอาหารทางปาก  
 ได้น้อย ๓ - ๔ คำต่อมื้อ เป็นอาหารอ่อน ปัสสาวะอุจจาระได้เองใส่แผ่นรอง มีแผลกดทับ ๗ จุด ดังนี้  
 บริเวณคอกขวา แผลกดทับระดับ ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ x ๑ เซนติเมตร บริเวณก้นกบ แผลกดทับ  
 ระดับ ๔ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ x ๑.๕ เซนติเมตร บริเวณกลางหลัง แผลกดทับระดับ ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง

๒ x ๗ เซนติเมตร บริเวณแนวหลังด้านซ้าย แผลกดทับระดับ ๑ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ x ๕ เซนติเมตร บริเวณสะโพกซ้าย แผลกดทับระดับ ๒ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ x ๒ เซนติเมตร และบริเวณ เท้าขวา แผลกดทับระดับ ๒ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ x ๑ เซนติเมตร ลักษณะแผลไม่ดี มีสิ่งคั่งหลัง ตรวจวัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๖ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร ๙๙ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๗/๗๑ มิลลิเมตรปรอท แนะนำญาติให้นำผู้ป่วยไปทำแผลทุกวัน ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสุขใกล้บ้าน เนื่องจาก มีแผลกดทับหลายจุด แนะนำญาติเรื่องการออกกำลังกายบนเตียง เพื่อป้องกันข้อติดและแผลกดทับเพิ่มเติมการพลิกตะแคงตัว และการดูแลรักษาความสะอาด ผู้ดูแลคือสามี สามีมีอาชีพเก็บของเก่าขาย ต้มเหล้าทุกวัน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย การแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ สะพานสูง ในการส่งต่อผู้ป่วยและติดตามดูแลผู้ป่วยต่อไป เยี่ยมติดตามครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ลงเยี่ยมบ้านพร้อมแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ สะพานสูง สำนักงานเขตสะพานสูง ทหารในพื้นที่ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมในเชิงพักให้มีมีความสะอาดเรียบร้อย ทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยและติดตามเรื่องสวัสดิการผู้พิการ สรุปผู้ป่วยรายนี้ ได้รับการพยาบาลด้วยการพยาบาลที่ดี ได้รับการประสานงาน ส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลทางการพยาบาลที่ดี

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
๒. ผู้สูงอายุมีความรู้ในการการป้องกันภาวะสมองเสื่อมและมีสมรรถนะสมองที่ดีขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม และนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้

ในชีวิตประจำวัน

๒. ผู้สูงอายุมีวิธีการดูแลตนเองเพื่อป้องกันและชะลอภาวะสมองเสื่อม
๓. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามบริบทและศักยภาพของผู้สูงอายุแต่ละคน
๔. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อโปรแกรม/กิจกรรมในระดับดีมาก